



**ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
กรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.)  
หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้องขอ**

\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2547 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้องขอ (เพิ่มเติม) คณะกรรมการข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) พะเยา ในการประชุมครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 มีมติเห็นชอบให้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณี คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้องขอ ไว้ดังนี้

1. ประกาศนี้เรียกว่า " ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ก.จ.จ.) พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีคณะกรรมการข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้องขอ"
2. ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป
3. เมื่อคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้ดำเนินการคัดเลือกตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างหรือคาดว่าจะว่างถ้าคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ได้พิจารณาจำนวนองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ร้องขอ หากเห็นว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ร้องขอมีจำนวนที่เหมาะสมซึ่งสมควรจะต้องดำเนินการคัดเลือก คณะกรรมการกลาง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็จะประสานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษา เพื่อดำเนินการคัดเลือก

4. ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาดำเนินการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ ก.จ.จ. กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2547

(นายบวร รัตน์ประสิทธิ์)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  
ประธาน ก.จ.จ. พะเยา